

31 สิงหาคม 2554

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” โชว์สินค้าเกษตรคุณภาพเด่นจาก 20 จังหวัด เปิดเวทีเจรจาธุรกิจร่วมจีน ลาว เวียดนาม พร้อมแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยี วิชาการเกษตร ระหว่าง 31 ส.ค.- 4 ก.ย. นี้

นายธรรมรัตน์ หวังหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ปริมาณและคุณภาพปลอดภัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นครัวไทยสู่ครัวโลก โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่รับน้ำชลประทานในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ได้มอบนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) อาหารปลอดภัย (Food Safety) สินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค การแปรรูป การส่งออก 2) การส่งเสริมเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรไทย และ 3) การบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตแบบบูรณาการอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน (Q) สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกษตรกรยังยากจนและมีรายได้ต่ำ

นายธรรมรัตน์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นให้เกิดความก้าวหน้า เริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP การแปรรูป ไปจนถึงการตลาดอย่างครบวงจร จึงได้จัดให้มีการแสดงสินค้าเกษตรเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม และลาว รวมทั้งจัดการสัมมนาวิชาการ การเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรไทย ลาว เวียดนาม และจีน ซึ่งคาดว่าจะทำให้สินค้าเกษตรเด่นทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตอื่นในประเทศไทยเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น เกิดเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้ประกอบการในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนางานด้านการเกษตรสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมให้แก่เกษตรกรทั้ง 20 จังหวัด และเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิต คือเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงในลักษณะของ Contract Farming ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับศักยภาพของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความพร้อม มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นชุมสายเชื่อมโยงระหว่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่มุกดาหาร และแห่งที่ 3 ที่นครพนม ตลอดจนมีสนามบินพาณิชย์ที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า มีผลิตภัณฑ์เกษตรที่โดดเด่น อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวฮาง

เนื้อโคขุนโพนย่างคำ เม่า คราม ย่างพารา อีกทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินการศึกษาวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตร การชลประทาน สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตได้โดยสะดวก นอกจากนี้ จังหวัดสกลนครยังมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัยถึง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้จัดงานเกษตรแฟร์นทรีอีสานเป็นประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เชื่อมโยงเป็นอย่างดีว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะเกษตรกร ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยของไทยได้ก้าวไปสู่ตลาดการค้าระดับโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นทรีอีสาน” แบ่งการจัดงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) การจัดแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรดีเด่น (Niche) จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประกาศเกียรติคุณเกษตรกรที่ทำการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ Q 3) เวทีพบปะเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการสัมมนาวิชาการด้าน FTA สินค้าเกษตร การค้าและการส่งออก การประกวดกิจกรรมด้านต่างๆ โดยมีไฮไลต์โดดเด่นน่าสนใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วน อาทิ นิทรรศการรวมใจเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษามหาราชภูมิแผ่นดิน” ในรูปแบบแผ่นภาพ 5 มิติครั้งแรกของภาคอีสานตอนเหนือ การเรียนรู้แนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาผ่านโมเดลยักษ์ “ป่าต้นน้ำถึงเกษตรยั่งยืน” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 -22.00 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

-----